

**รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ตามที่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้กำหนดมาตรการ
แนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ข้อเสนอแนะ
๑.การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร งดรับ-งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) และสร้างฐานความคิดการแยกแยะ ประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และเรื่องคุณธรรม	การประกาศเจตนารมณ์(No Gift Policy) โดยผู้บริหาร องค์การ บริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญา แก้ว	ปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงกลาง พญาแก้ว และทีม วิทยากรที่ได้รับ มอบหมายในหน่วยงาน	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๖	๑.การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร งดรับ-งดให้ของขวัญ (No Gift Policy โดยผู้บริหาร ๒.อบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการทำงานแก่บุคลากรใน องค์กร	๑.ควรมีการติดตามผลการ ดำเนินงานตามเจตนารมณ์อย่าง ต่อเนื่อง
๒. ขับเคลื่อนส่งเสริมมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรม การจดแนวทาง Dos & Don'ts	จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถาม ทางจริยธรรม อบรมพฤติกรรมทาง จริยธรรมของข้าราชการ แนวทาง Dos & Don'ts	ปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงกลาง พญาแก้ว และทีม วิทยากรที่ได้รับ มอบหมายในหน่วยงาน	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๖	๑.มีทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรม อบรมพฤติกรรมทางจริยธรรม ของข้าราชการแนวทาง Dos&Don'ts	๑.ควรมีการให้ความรู้ทีมให้ คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรมอบรมพฤติกรรมของ ข้าราชการ
๓. ประชุมซักซ้อม เสนอแนะ ทำความ เข้าใจในวิธีการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) และ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บุคลากรในหน่วยงาน	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และ วิธีการบันทึกข้อมูล OIT และการทำ ความเข้าใจข้อคำถามแบบวัดความรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกับ บุคลากรภายในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง	ปลัด องค์การบริหาร ส่วนตำบลเชียงกลาง พญาแก้ว และทีม วิทยากรที่ได้รับ มอบหมายในหน่วยงาน	ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖	ดำเนินการประชุมอบรมซักซ้อม เสนอแนะ ทำความเข้าใจในการตอบ แบบวัดความรู้	ควรมีการดำเนินการทบทวน ความรู้ในเรื่องดังกล่าวทุกๆปี

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาการดำเนินการ	การติดตามผล
๑. การประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร งดรับ-งดให้ของขวัญ (No Gift Policy) และสร้างฐานความคิด	การประกาศเจตนารมณ์(No Gift Policy) โดยผู้บริหาร องค์กรบริหาร ส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว	ปลัด องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว และทีมวิทยากรที่ได้รับ	ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๖	รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว

<p>การแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมและเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และการรณรงค์ร่วมต้านทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance)</p>		<p>มอบหมายในหน่วยงาน</p>		<p>ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖</p>
<p>๒. ขับเคลื่อนส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม การจดแนวทาง Dos & Don'ts</p>	<p>จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม อบรมพฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ แนวทาง Dos & Don'ts</p>	<p>ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว และทีมวิทยากรที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน</p>	<p>ก.พ. - มี.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖</p>
<p>๓. ประชุมซักซ้อม เสนอแนะ ทำความเข้าใจในวิธีการตอบแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และวิธีการบันทึกข้อมูล OIT และการทำความเข้าใจคำถามแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในกับบุคลากรภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง</p>	<p>ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว และทีมวิทยากรที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน</p>	<p>ม.ค. - มี.ค. ๒๕๖๖</p>	<p>รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖</p>